




Title :
Subject Heading 1 :
Subject Heading 2 :
Source :
Date :

วันจันทร์ที่ 29 ธันวาคม 2557 ปีที่ 7 ฉบับที่ 1766 ราคา 20 บาท

หน้า 9



**ข่าวสั้น**

**มพล.รับปริญญา 2 กุมภาพันธ์**  
 ศศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มพล.) กล่าวว่า มพล.จัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2556 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 ณ หอประชุมสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาราชวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงใหม่ โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ในการนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จะทรงวางศิลาฤกษ์ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และทรงเปิดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ พระราชทานกล้าไม้แก่ประชาชน

**ทุ่ม 6 00 ล.ฝึกภาษา-ฝีมือแรงงานไทย**  
 ม.ล.ปยุตพรทิพย์ สมิตติ อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กล่าวว่า ในปี 2558 กพร.มีแผนพัฒนากำลังแรงงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนโดยเน้นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพิ่มศักยภาพกำลังแรงงานและการพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพโดยเฉพาะภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมที่ไทยมีความเข้มแข็งเช่น อาหารเกษตรแปรรูป ท่องเที่ยวและบริการโดยมีงบประมาณรองรับกว่า 693 ล้านบาทโดยตั้งเป้าหมายพัฒนาแรงงานไทยทั้งด้านทักษะภาษาต่างประเทศและทักษะฝีมือกว่า 1.2 ล้านคน โดยการส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการจัดทำหลักสูตรและพัฒนาฝีมือแรงงาน ซึ่งภาคเอกชนจะได้รับสิทธิประโยชน์ในการนำค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมมาขึ้นลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่าจากค่าใช้จ่ายจริง ทั้งนี้ กพร.จะจัดทำหลักสูตรอบรมด้านภาษาและทักษะฝีมือแรงงานให้แล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม 2558 เพื่อให้ผู้ประกอบการได้เลือกหลักสูตรนำไปใช้ในการฝึกอบรม

**ชมภาพถ่ายโบราณน่าน**  
 สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ ภาควิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(องค์การมหาชน) จัดนิทรรศการภาพถ่ายโบราณเมืองน่าน วันนีถึง 20 ม.ค. 2558 ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติน่าน และวัดภูมินทร์ วัดพระธาตุช้างค้ำ นอกจากนี้ ยังมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ภาพถ่ายโบราณ โดยใช้กรรมวิธีทางเลือกถนอมวัสดุ เช่น ฝ้าย เลื่อยอัดเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอีก 3 ครั้ง ได้แก่ วันที่ 3, 10, 17 ม.ค. 2558 ผู้สนใจสอบถามได้ที่โทร.0-5394-4805